



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจ  
ตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักการสอบสวนและนิติการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น  
ลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ดำเนินการทดสอบความรู้และประเมินบุคคล เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ได้ดำเนินการ  
คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จำนวน ๑๒ ราย อาศัยอำนาจตามประกาศกรมการปกครอง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
และประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น  
ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นับตั้งแต่  
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่หากมีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ  
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ สำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง จะเรียกให้บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อมีอัตราว่างตามลำดับ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก  
รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการ  
คัดเลือก ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองมาตั้งแต่นั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิริยะ ฉันทดิลก)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ



รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
สังกัดสำนักงานการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๒	นาย ธนพล	คำแพร
๒	๐๐๕	นางสาว สุวรินทร์	พรมลา
๓	๐๐๔	นางสาว มุกรินทร์	ปีนระลึก
๔	๐๑๑	นางสาว สิริจิตร	ยาหอม
๕	๐๐๓	นาย กพิภฏ	กลิ่นฤทธิ์
๖	๐๐๖	นาย ทรงวุธ	พันธุศักดิ์
๗	๐๐๒	นางสาว รัตนาภรณ์	วิจิตรกุล
๘	๐๐๘	นางสาว จุฬาลักษณ์	สาครธนะศักดิ์
๙	๐๑๐	นางสาว เอกนารี	บุญเฉย
๑๐	๐๑๔	นางสาว สุนิษา	ทองแท้
๑๑	๐๐๙	นางสาว ภัทรลักษณ์	สุภาพันธ์
๑๒	๐๐๑	นางสาว กนกวรรณ	อติวงศ์วรรณ



